

Thư của Ban Biên Tập

Ái hữu và Thân hữu thân mến,

Đặc san Petrus Ký Ưc Châu số 4 lại đến với quý vị.

Như những đặc san trước, khi cầm cuốn đặc san này, quý vị chắc hẳn thích đọc bài vở, thích nhìn những hình ảnh cũ đăng trong tập san, không phải vì đặc san Petrus Ký Ưc Châu “ăn khách” nhưng vì nó đến với quý vị như là một gạch nối giữa chúng ta với ngôi trường cũ đầy thân thương. Biết bao kỷ niệm đến với chúng ta khi thấy ảnh của ngôi trường cũ đăng ở hình bìa, chợt thấy tên người viết quá quen, trông hình ảnh cũ của người bạn năm xưa, đọc bài kể lại chuyện cũ về trường, về bạn, về thầy cô. Những tình tiết ấy khiến chúng ta trông ngóng đặc san Petrus Ký Ưc Châu hàng năm.

Đặc san số 4 đến với quý vị kỳ này là nhờ sự tích cực đóng góp bài vở của các ái hữu, thân hữu đã từng viết bài cho các số trước và quý ái hữu, thân hữu lần đầu tiên gửi bài đến cho đặc san kỳ này.

Về tài chánh, chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả ái hữu, thân hữu và các mạnh thường quân qua sự trợ giúp thẳng hoặc qua việc quảng cáo đăng trong đặc san.

Về điều hành, chúng tôi ghi ơn sự sốt sắng làm việc của các anh em trong Ban Biên Tập, dẫu bận rộn công việc làm ăn, ở cách xa nhau nhưng đã bỏ công sức đọc bài vở gửi đến, liên lạc với nhau, trao đổi ý kiến trong việc chọn bài để đăng vào đặc san.

Không kém phần quan trọng, Ban Biên Tập chân thành cảm ơn ái hữu thủ quỹ của hội đã hi sinh thì giờ riêng, rất sốt sắng trong mọi việc liên quan đến đặc san này: nhận bài vở, đánh máy bản thảo, phân phối bài đến anh em trong ban biên tập, layout bài chọn đăng và lo việc ấn loát cho đặc san này.

Ngoài ra chúng tôi đã có ý định thêm mục tin tức về ái hữu, thân hữu của hội chúng ta cũng như tất cả những tin tức có liên hệ đến trường cũ, bạn bè cũ,...nhưng chưa thực hiện được kỳ này – Xin hẹn kỳ tới.

Chúng tôi hi vọng trong tương lai nhiều ái hữu và thân hữu ở mọi nơi sẽ gửi bài đến cho đặc san Petrus Ký Ưc Châu. Vì nghĩ rằng “Còn có nhau, còn nhớ nhau, hãy đến với nhau”.

Thân chào
Thay mặt Ban Biên Tập
Nguyễn Ngọc Đính